

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ TÂN LIÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BC-HĐND

Tân Liên, ngày 25 tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO

**Tổng hợp kết quả kỳ họp giữa năm 2023 HĐND xã
khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026**

**I. NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH TRONG CHƯƠNG TRÌNH KỶ
HỌP THỨ BẢY HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ KHÓA XXI, NHIỆM KỶ
2021-2026**

Ngày 20/7/2023, HĐND xã Tân Liên, khóa XXI, nhiệm kỳ 2021- 2026 tổ chức Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm trong 6 tháng đầu năm và quyết định nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Về tham dự và chỉ đạo kỳ họp có Bà Ngô Thị Vân Thúy, Phó trưởng ban Pháp chế HĐND huyện; các đại biểu HĐND huyện ứng cử tại xã; các đồng chí BTV, BCH Đảng ủy, Trưởng, phó các ban ngành đoàn thể xã, cán bộ, công chức xã; đại diện lãnh đạo các đơn vị, HTX, doanh nghiệp, nhà trường, Trạm y tế xã, đội ngũ cán bộ thôn và 18/19 đại biểu HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021–2026. Tại kỳ họp các đại biểu đã xem xét, đánh giá và nhất trí thông qua 19 báo cáo, 04 tờ trình, 01 thông báo của Ủy ban Mặt Trận tổ quốc và các ngành hữu quan về tình hình thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Kỳ họp đã xem xét và thông qua 05 nghị quyết:

Nghị quyết về một số giải pháp tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2023.

Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách xã năm 2022.

Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung một số khoản thu, chi sách xã 6 tháng đầu năm 2023.

Nghị quyết về Thành lập đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân xã Tân Liên về tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 03/02/2021 của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 30/3/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn của cán bộ không chuyên trách ở cấp thôn trên địa bàn xã Tân Liên năm 2022.

Nghị quyết về chương trình giám sát Hội đồng nhân dân xã năm 2024.

**II. XEM XÉT, ĐÁNH GIÁ, THẢO LUẬN VỀ THỰC HIỆN CÁC
NHIỆM VỤ MỤC TIÊU KINH TẾ-XÃ HỘI QUỐC PHÒNG-AN NINH 6
THÁNG ĐẦU NĂM 2023, NHỮNG GIẢI PHÁP TIẾP TỤC THỰC HIỆN
KẾ HOẠCH NĂM 2023**

1. Xem xét, đánh giá, thảo luận các báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm 2023

Tại kỳ họp thứ Bảy, HĐND xã xem xét các báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tình hình thu - chi ngân sách Nhà nước; quyết toán ngân sách, công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn xã; tình hình tổ chức, hoạt động HĐND và báo cáo thẩm tra của các Ban Kinh tế - Xã hội, Pháp chế về tình hình KT-XH, QP-AN trong 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; đồng thời biểu quyết nhiều nội dung mang tính quyết định tại địa phương.

Qua các báo cáo trình tại kỳ họp cho thấy trong 6 tháng đầu năm 2023, tình hình kinh tế - xã hội từng bước được cải thiện, QP-AN được giữ vững.... Công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục được tập trung chỉ đạo; huy động các nguồn lực tập trung xây dựng khu dân cư kiểu mẫu ở thôn Pò Lặng. Thực hiện lồng ghép các nguồn vốn, tập trung đầu tư các công trình xây dựng cơ bản. Công tác thu ngân sách trên địa bàn xã luôn được quan tâm chỉ đạo.

Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, các trường thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ học kỳ II năm học 2022 - 2023 ngay theo quy định; tổ chức thăm hỏi, tặng quà dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023 cho các đối tượng chính sách, chính sách xã hội, gia đình có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong xã kịp thời; cấp thẻ BHYT năm 2023 cho các đối tượng người dân, trẻ em trong toàn xã. Thực hiện tốt công tác y tế dự phòng, kiểm tra, giám sát đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn xã.

Công tác phối hợp của lực lượng Công an, Quân sự được thực hiện tốt, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã. Nhiều hoạt động giáo dục, văn hóa vẫn được duy trì; các chính sách xã hội được triển khai đồng bộ; công tác y tế, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân luôn được chú trọng.

Tuy nhiên vẫn còn một số khó khăn yếu kém đó là:

- Tình hình thời tiết không thuận lợi, hạn hán kéo dài ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng vụ xuân. Hàng nông sản chưa có thị trường tiêu thụ ổn định.

- Công tác quản lý đất đai vẫn còn một số trường hợp tự ý san lấp cải tạo mặt bằng, sử dụng đất không đúng mục đích. Chất lượng công tác tham mưu một số vụ việc của một số công chức xã có liên quan còn hạn chế.

- Công tác thực hiện các tiêu chí Nông thôn mới và thực hiện khu dân cư kiểu mẫu còn chậm, thiếu kinh phí thực hiện.

Nguyên nhân khó khăn, hạn chế

- Do tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, làm ảnh hưởng trực tiếp đến việc phát triển sản xuất của nhân dân.

Một số cán bộ, công chức phụ trách chưa nắm chắc nhiệm vụ để tham mưu. Năng lực tiếp cận thị trường, tiếp cận công nghệ của nông dân còn yếu kém, thị trường tiêu thụ không bền vững; chuỗi liên kết còn chưa chặt chẽ với

các nhà phân phối, chưa bao tiêu được sản phẩm đầu ra đối với các sản phẩm nông nghiệp.

- Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường còn hạn chế là do các tổ chức, cá nhân chưa nắm được đầy đủ các quy định pháp luật về đất đai và khoáng sản.

2. Đánh giá tình hình hình kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng đầu năm 2023

Trên cơ sở các nhiệm vụ trọng tâm UBND xã đã đăng ký với cấp có thẩm quyền thực hiện trong năm 2023. UBND xã đánh giá kết quả thực hiện 04 nhóm, gồm 17 nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 như sau:

- **Nhóm nhiệm vụ thứ nhất: Về phát triển kinh tế** (Gồm 04 nhiệm vụ): Kết quả có 02 nhiệm vụ hoàn thành, 02 nhiệm vụ chưa hoàn thành.

- **Nhóm nhiệm vụ thứ hai: Về văn hóa, xã hội** (Gồm 04 nhiệm vụ): Kết quả 01 nhiệm vụ hoàn thành, 03 nhiệm vụ chưa hoàn thành.

- **Nhóm nhiệm vụ thứ ba: Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội** (Gồm 03 nhiệm vụ): Kết quả 01 nhiệm vụ hoàn thành, 02 nhiệm vụ chưa hoàn thành.

- **Nhóm nhiệm vụ thứ tư: Công tác xây dựng NTM và nâng cao** (Gồm 06 nhiệm vụ): Kết quả 01 nhiệm vụ hoàn thành, 05 nhiệm vụ chưa hoàn thành.

3. Nhiệm vụ và giải pháp cơ bản tiếp tục thực hiện kế hoạch năm 2023

- Về phát triển kinh tế, môi trường:

Tiếp tục khai thác tiềm năng sẵn có phát triển theo hướng nông nghiệp sản xuất hàng hóa, tổ chức sản xuất theo hướng chất lượng và hiệu quả gắn với ứng dụng khoa học, công nghệ; khuyến khích hợp tác liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông sản. Thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Tăng cường kiểm tra các công trình thủy lợi để điều tiết nước phục vụ sản xuất nông nghiệp; chuẩn bị các phương án chống hạn, tập trung chỉ đạo gieo cấy đảm bảo Tập trung chỉ đạo chăm sóc phòng trừ sâu bệnh kịp thời và thu hoạch cây trồng vụ xuân. Chỉ đạo gieo trồng vụ mùa đạt và vượt chỉ tiêu giao, phân đấu các loại cây trồng đạt chỉ tiêu.

Phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá, tăng thêm số lượng nuôi. Tổ chức tốt công tác phòng chống các loại dịch bệnh cho gia súc, gia cầm.

Các Hợp tác xã tiếp tục được củng cố, xây dựng kế hoạch và tổ chức sản xuất có hiệu quả.

Tiếp tục đầu tư nâng cấp, sửa chữa các hệ thống mương, máng đảm bảo tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp; làm đường ngõ xóm.

Chỉ đạo kịp thời nhằm giữ vững các tiêu chí nông thôn mới; xây dựng khu dân cư kiểu mẫu thôn Pò Lặng.

Chỉ đạo thực hiện quyết liệt ngay từ đầu năm các biện pháp quản lý thu ngân sách, đảm bảo thu thu ngân sách trên địa bàn đạt và vượt 10%.

- Phát triển các lĩnh vực xã hội

Về giáo dục: Tăng cường cơ sở vật chất, duy trì sĩ số học sinh, chỉ đạo nhà trường phối hợp với các ban ngành, đoàn thể làm tốt công tác phổ cập giáo

dục để duy trì phổ cập giáo dục ở cả 3 cấp; Nâng cao năng lực quản lý điều hành TTHTCĐ để cho mọi tầng lớp nhân dân trong xã được học tập nâng cao trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Về y tế, xã hội: Khám chữa bệnh, cấp phát thuốc kịp thời theo quy định. Tăng cường công tác phòng ngừa dịch bệnh, tích cực kiểm tra bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tăng cường công tác tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước đến mọi người dân. Đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao quần chúng, đặc biệt là thanh thiếu niên.

Xây dựng đời sống văn hoá ở thôn, bản, gia đình văn hoá. Tiếp tục thực hiện chính sách xã hội. Huy động và sử dụng tốt các nguồn hỗ trợ xoá đói giảm nghèo, giới thiệu và tạo điều kiện cho các cá nhân và hộ gia đình có nhu cầu vay vốn để phát triển sản xuất nâng cao mức sống của nhân dân;

- Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội

Kết hợp việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng an ninh. Xây dựng kế hoạch đảm bảo công tác quốc phòng và an ninh. Nâng cao chất lượng lực lượng dân quân, lực lượng dự bị động viên, lực lượng công an viên và tổ an ninh nhân dân. Tăng cường các biện pháp trấn áp, kiềm chế các loại tội phạm đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật trong nhân dân; tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tiến tới không có tệ nạn xã hội. Thực hiện hoàn thành công tác huấn luyện dân quân năm 2021, và nhiệm vụ công tác khác khi cấp trên giao và triển khai nhiệm vụ cấp dưới thuộc thẩm quyền quản lý.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Hội đồng nhân dân xã giao Ủy ban nhân dân xã cụ thể hóa, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của kỳ họp. Giao Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các đại biểu HĐND xã trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND xã.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy xã;
- TT HĐND xã;
- Các Ban HĐND xã;
- UBND xã;
- UBMTTQ xã;
- Đại biểu HĐND xã;
- Lưu: VP.

TM THƯỜNG TRỰC HĐND XÃ
KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đặng Văn Huân

